

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๑๐๓๘๗



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิสรภาพ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการพัฒนายกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๑ ชุด
๒. การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ สร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นภารกิจที่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ โดยกำหนดประเด็นการพัฒนายกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ให้เป็นกองทุนหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนเกิดความอุดมสมบูรณ์พูนสุข

เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงให้จังหวัดได้กำกับติดตามและให้ความสำคัญในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ “สร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งแก่สตรี หนึ่งตำบลหนึ่งองค์กร” ใน ๕ ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ ๑) การบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ ๒) การบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายโดยใช้กลไก ๓ ๕ ๗ ๓) การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ๔) การบริหารจัดการหนี้ โดยการจัดทำแผนและบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ และ ๕) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการเป็นสมาชิก การเข้าถึงแหล่งทุน มาตรการและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และให้จังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงานตามประเด็นดังกล่าว ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ women.yut1@outlook.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๖๗ / โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๘๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง saraban@cdd.mail.go.th

